

สำเนา



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ของสำนักจัดการป่าชุมชน

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการป่าชุมชน และได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชน โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สำนักจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน ๒ ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน ๓ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศพร้อมรายละเอียดเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง.

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ก็ต่อเมื่อผู้นั้น ยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับครั้งนี้

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร และหากนำเอกสารเป็นเท็จมาแสดง เพื่อให้ได้คุณสมบัติเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้มีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งและดำเนินคดีอาญา

๕. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ลำดับที่ ๑ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) นันทนา บุญยานันต์

(นางนันทนา บุญยานันต์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนันทนา กรเอี่ยม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการป่าชุมชน
(แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายซัช วงษ์อัยรา	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑
๒	๐๓	นายภากร หะรังศรี	มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
			ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวศิริพร ไตรบุร่า	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑
๒	๐๓	นางสาวบุษรินทร์ สิ้นรุชัย	มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
๓	๐๒	นางสาวเบญจวรรณ อนุเคราะห์	ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓